

UBND THÀNH PHỐ HUẾ
PHÒNG TÀI NGUYÊN
VÀ MÔI TRƯỜNG

Số: 3509/TNMT-MT
V/v giải quyết phản ánh
của công dân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Huế, ngày 24 tháng 11 năm 2023

Kính gửi: Ủy ban Nhân dân thành phố Huế.

Phòng Tài nguyên và Môi trường nhận được phản ánh công dân thông qua phản ánh trên hệ thống thông tin dịch vụ đô thị thông minh (mục phản ánh hiện trường) với nội dung: *“Tình trạng tắc nghẽn dòng chảy ở Cầu Cựu Kinh Tế đường Nguyễn Khoa Chiêm. Trước đây khu vực cầu này dòng chảy đã chậm nay còn bị tắc nghẽn hơn do rác, cây cối mọc um tùm dẫn đến khi mưa lớn nước chảy rất chậm, thoát không kịp. Kính đề nghị các cơ quan hỗ trợ xử lý tình trạng trên: thứ nhất để khắc phục việc mỗi khi mưa lớn, nước chảy không kịp các hộ dân cùng trước đó bị ngập lụt trầm trọng, thứ 2 để cải thiện cảnh quan cũng như tránh ô nhiễm môi trường, ứ đọng rác thải.”*

Sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Tài nguyên và Môi trường đã chủ động phối hợp với UBND các Phường liên quan đi kiểm tra thực tế. Kết quả, Phòng Tài nguyên và Môi trường kính báo cáo như sau:

Khu vực kênh ở Cầu Cựu Kinh Tế đường Nguyễn Khoa Chiêm thuộc kênh đào Nam sông Hương, kênh trải dài khoảng 2 - 3km (xen lẫn trong khu dân cư) đi qua khu dân cư trên địa bàn phường An Cựu, An Tây về đến cống Bạc 1. Qua kiểm tra hiện trạng, dọc theo kênh đào, nhiều đoạn bị đất đá, rác thải vùi lấp, cây cỏ dại mọc um tùm dẫn đến dòng nước không được lưu thông. Bên cạnh đó, khi có hiện tượng thời tiết cực đoan như mưa lớn trên địa bàn trong thời gian qua dẫn đến tình trạng nước không thoát kịp tại khu vực kênh Nam sông Hương.

Để giải quyết các vấn đề nêu trên, Phòng Tài nguyên và Môi trường kính đề nghị UBND Thành phố:

- Chỉ đạo Phòng Quản lý Đô thị phối hợp UBND các Phường: An Cựu, An Tây và các đơn vị liên quan lập phương án nạo vét và khơi thông dòng chảy các đoạn bị ứ đọng nước tại kênh đào Nam sông Hương theo phản ánh của công dân.

- Yêu cầu UBND các Phường: An Cựu, An Tây tăng cường kiểm tra, giám sát, tuyên truyền, vận động người dân tại khu vực này không xả rác thải xuống dòng nước và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường; đồng thời xử phạt hành chính các hành vi vi phạm về bảo vệ môi trường.

Phòng Tài nguyên và Môi trường kính báo cáo UBND Thành phố xem xét, cho ý kiến chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT (V).

**TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

Hồ Lâm Phúc

